

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมอาจ แก้วคต	ประธานสภาฯ	สมอาจ แก้วคต	
๒	นายประสิทธิ์ สนอยู่	รองประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ สนอยู่	
๓	นายประติ พิมสวัสดิ์	ส.อบต. ม.๑	ประติ พิมสวัสดิ์	
๔	นางศิริวรรณ หัดเคลือบ	ส.อบต. ม.๑	ศิริวรรณ หัดเคลือบ	
๕	นายฉลุย สังข์เงิน	ส.อบต. ม.๒	ฉลุย สังข์เงิน	
๖	นางมนสิชา อุไรวรรณ	ส.อบต. ม.๒	มนสิชา อุไรวรรณ	
๗	นายฉลุย มีรอด	ส.อบต. ม.๓	ฉลุย มีรอด	
๘	นายลឹ้ม มีรอด	ส.อบต. ม.๓	ลឹ้ม มีรอด	
๙	นายบุญธรรม เทศปาน	ส.อบต. ม.๔	บุญธรรม เทศปาน	
๑๐	นายสมศักดิ์ ผ่องใส	ส.อบต. ม.๔	สมศักดิ์ ผ่องใส	
๑๑	นายวินัย เดชเมือง	ส.อบต. ม.๕	วินัย เดชเมือง	
๑๒	นางสุกัญญา จันทรเจริญ	ส.อบต. ม.๕	สุกัญญา จันทรเจริญ	
๑๓	นายศรีโพธิ์ คำพุด	ส.อบต. ม.๖	ศรีโพธิ์ คำพุด	
๑๔	นายกล่อม ไคร้คง	ส.อบต. ม.๗	กล่อม ไคร้คง	
๑๕	นายบุญทรง สุกันทา	เลขานุการสภาฯ อบต.ไผ่ล้อม	บุญทรง สุกันทา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัช เล่ายี	นายก อบต.ไผ่ล้อม	วิรัช เล่ายี	
๒	นายเฉลียว บัตรมาก	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	เฉลียว บัตรมาก	
๓	นายประเทือง รุ่งทอง	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	-	ป่วย
๔	นายฐิติพร ไชยสิทธิ์	เลขานุการนายก อบต.ไผ่ล้อม	-	
๕	นางกาญจนา ไสร้จจพล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา ไสร้จจพล	
๖	นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	
๗	นางสาวภริณ กมลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภริณ กมลพันธ์	
๘	ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ เทศปาน	ประชาชน	ว่าที่ร.ต.นรินทร์ เทศปาน	

เปิดประชุมเวลา

นายบุญทรง สุกันทา
(เลขาธิการสภาฯ)

๐๙.๐๐ น.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ยื่นขออนุมัติเปิดการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ (๑) และอำเภอลับแลได้มีประกาศอำเภอลับแล ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้สมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วขอเชิญประธานสภาขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสมอาจ แก้วคต
ประธานสภา

ประธานสภาดำเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่งเชิญทุกท่านนั่งครับ

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๙ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีวาระการประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านรับทราบแล้ว ในโอกาสนี้ กระผมขอเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมอาจ แก้วคต
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทำให้รัฐบาลขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก และในปี ๒๕๖๓ นี้วัดสว่างอารมณ์ได้กำหนดจัดงานประจำปีขึ้น โดยงดการชกมวยในงานประเพณีด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ที่ประชุม

-ในปัจจุบันเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศร้อน ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขอให้ผู้นำท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเอกสารจำนวน ๑๒ หน้า วาระที่ ๓ มี ๖ เรื่องด้วยกัน
ขอให้สมาชิกได้กรุณาตรวจสอบ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขขอเชิญครับ พิจารณาไปตามลำดับ ที่ละหน้าครับ

นายสมอาจ แก้วคต มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่ประชุม

ให้การรับรอง	จำนวน	๑๓	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการ

นายสมอาจ แก้วคต (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม) ๓.๑ เรื่อง เพื่อทราบกรณี นายกล่อม ไคร้คง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ ๗ อูทิศที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗๖๔ หน้าสำรวจ ๕๒๕๕ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม จำนวน ๑ งาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมใช้เป็นี่สาธารณประโยชน์ ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายวิรัช เล่ายี (นายก อบต.ไผ่ล้อม) ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จึงได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมและสำนักงานปลัดได้สำรวจความจำเป็นในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ ผลการสำรวจปรากฏว่าหมู่บ้านมีความต้องการระบบประปาหมู่บ้านเนื่องจากระบบประปาที่ใช้ปัจจุบันเป็นแบบเก่าใช้มานานแล้ว จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง โดยนายกล่อม ไคร้คง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ ๗ ได้อุทิศที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗๖๔ หน้าสำรวจ ๕๒๕๕ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม จำนวน ๑ งาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมใช้เป็นี่สาธารณประโยชน์ ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในโอกาสนี้จึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นายกล่อม ไคร้คง ให้เป็นผู้เสียสละทำความดี เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปครับ

นายบุญทรง สุกันทา (ปลัด อบต.ไผ่ล้อม) ในกรณีที่มีผู้แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้เป็นี่สาธารณประโยชน์ เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแจ้งความจำนงได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วทางราชการจะแจ้งเจ้าของที่ดินให้นำโฉนดที่ดิน ไปยื่นขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เป็นี่สาธารณประโยชน์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด ในการนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เป็นี่สาธารณประโยชน์ หรือหากเป็นกรณีอุทิศที่ดินเฉพาะบางส่วนให้เป็นี่สาธารณประโยชน์ผู้อุทิศจะต้องยื่นทำการขอรังวัดแบ่งหักพร้อมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะส่วนที่อุทิศให้เป็นี่สาธารณประโยชน์ ที่สำนักงานที่ดินดังกล่าว กรณีนี้ผู้อุทิศ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินตามระเบียบของกรมที่ดิน

ที่ประชุม

นายสมอาจ แก้วคุด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)
นายวิรัช เล่าอี้
(นายก อบต.ไผ่ล้อม)

แต่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนสิทธิและนิติกรรมให้เป็น
ที่สาธารณประโยชน์

รับทราบ

๓.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้รับแจ้งจากอำเภอลับแล ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๔๑๘/๕๔๓๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าศูนย์อำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล อย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพื่อเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึง
พิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ/แผนผัง/เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสารและการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความ
พร้อมปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และหนังสืออำเภอลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต
๐๐๒๓.๑๔/๙๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอลับแลแจ้งว่า
กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ หลักสูตรทบทวนในแต่ละปีตามหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกำหนดเป็นไปด้วยความถูกต้อง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา๖๗(๔) กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒๙)
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมขึ้น เพื่อให้มี
ความพร้อมปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ
ชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย และโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หลักสูตร
ทบทวน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติการกิจให้มีความพร้อมเมื่อเกิดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมขึ้น และจะขับเคลื่อนดำเนินการฝึกอบรมฯ
ให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนการจัดฝึกอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

โดยโครงการฯจะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อที่จะนำไปตั้งโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และสามารถดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขึ้น เพื่อบรรจุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หลักสูตรทบทวน ในแผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๖๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว รายละเอียดตามแบบ ผ.๐๒ ที่แนบให้ทุกท่านแล้ว กระผมจึงขอเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปสำหรับรายละเอียดขอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายบุญทรง สุกันทา
(ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) ตามแบบ ผ.๐๒ มีดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	เพื่อให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย	จิตอาสาภัยพิบัติตำบลไผ่ล้อม			๗๐,๐๐๐			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติ	บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	สำนักงานปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หลักสูตรทบทวน	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมความชำนาญปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย	จิตอาสาภัยพิบัติตำบลไผ่ล้อม				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว	บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	สำนักงานปลัด
รวม	๒ โครงการ					๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและจังหวัดได้แจ้งอำเภอ อำเภอ ได้แจ้งมายังท้องถิ่นตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๘๑๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๘/๑ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ ตามเหมาะสมต่อไป

นายสมอาจ แก้วคุด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ดังนี้

มติเห็นชอบ	จำนวน	๑๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภา)

นายสมอาจ แก้วคุด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๓.๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๓๘๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตั้งไว้ ๕,๔๙๙,๓๘๐ บาท จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม บ้านไผ่เขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงานอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า ๕๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ล้อมกำหนดงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณสมทบจากการใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๓๘๐ บาท ขอเชิญ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

นายวิรัช เล่ายี
(นายก อบต.ไผ่ล้อม)

เรียนท่านประธานที่เคารพ วาระที่ ๓.๓ นี้เป็นการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สมทบ กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมหลังใหม่ แทนอาคารปัจจุบันที่เป็น อาคารชั้นเดียวมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรมและคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

และการปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่สะดวกต่อการบริการประชาชน ตลอดจนการรองรับงานที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่างบประมาณรายจ่ายที่เราตั้งรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง งบประมาณปกติสามารถจัดตั้งงบประมาณได้เพียงแค่ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท จึงมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสม สมทบอีกจำนวน ๑,๙๙๙,๓๘๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้รวมทั้งสิ้น ๕,๔๙๙,๓๘๐ บาท ซึ่งหากสภาท้องถิ่นมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมก็จะดำเนินการขอยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีต่อไป ดังนั้นกระผมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภา อบต.ไผ่ล้อม ขอใช้จ่ายจากเงินสะสมจำนวนยอดเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๓๘๐ บาท สมทบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม พิจารณานุมัติต่อไปครับ

นายสมอาจ แก้วคุด

(ประธาน สภาฯ)

นางกาญจนา โสร็จจพล

(ผอ.กองคลัง)

ในส่วนของยอดการใช้จ่ายเงินสะสมขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงให้สภาท้องถิ่นทราบ

รายงานข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ทหรือ ก.ส.อ. แล้ว จำนวน ๘,๓๙๔,๔๒๔.๒๒ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ๘,๓๙๔,๔๒๔.๒๒ บาท

สำรองบุคคลากร(ตามความจำเป็น) ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เงินสะสมคงเหลือ ๓,๕๙๔,๔๒๔.๒๒ บาท

สำรองกรณีสาธารณภัย(ตามความจำเป็น) ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ๒,๐๙๔,๔๒๔.๒๒ บาท

และมีทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๓๗๖,๓๒๐.๑๓ บาท

และขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นายสมอาจ แก้วคุด

(ประธาน สภาฯ)

นายบุญทรง สุขันทา

(ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(ก) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(ข) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๓๘๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

นายสมอาจ แก้วคุด
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

มติที่ประชุม

อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๓๘๐ บาท สมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ด้วยมติเอกฉันท์

เห็นชอบ	จำนวน	๑๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

ปลัด อบต.ไผ่ล้อม

เรื่องอื่นๆ

-แจ้งการเตรียมการกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIT-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สั่งการให้ดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

-ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประเภทสามัญ มีปลัดระดับกลาง รองปลัดระดับต้น ได้ ๒ อัตราและหากเป็นระดับกลาง ได้ ๑ อัตรา มีผอ. ระดับต้น/กลาง ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีฝ่ายระดับต้นได้ไม่เกิน ๒ ฝ่ายในแต่ละกอง ตามมาตรฐานโครงสร้างส่วนราชการกำหนดไว้จากเดิมประเภทของ อบต. แบ่งเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แก๊ไขใหม่เป็นประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมอาจ แก้วคต ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องใดอีกหรือไม่
 (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม) หากไม่มี เราใช้เวลาไม่นานพอสมควรแล้วครับ ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๙ มีนาคม
 ๒๕๖๓ นี้ได้ดำเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายก
 องค์การบริหารส่วนตำบล รอนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุม
 สภาฯ ในวันนี้ดำเนินไปด้วยดี ณ โอกาสนี้กระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นายบุญทรง สุกันทา)
 เลขานุการสภา อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายฉลวย สังข์เงิน)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายวินัย เดชเมือง)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายกล่อม ไคร้คง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายสมอาจ แก้วคต)
 ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม